
  

บริษทั โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2566 

 

วนั เวลำ และสถำนที่ 

  

 การประชุมจัดขึ้ นเม่ือวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา โดยด าเนินการผ่านสื่อ

อิเล ็กทรอนิกส ์ ณ  ห้องประชุมของบริษัท เลขที่  29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด           

จังหวัดนนทบุรี 

 

กรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม 

1. นางพรรณี   วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  

   และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายคาล  จามรมาน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายนวมินทร์ ประสพเนตร กรรมการ ผู้ ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความย่ังยืน 

6. นายปฐมพงศ ์ สริชัยรัตน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. นายบรรณสทิธิ์  รักวงษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความย่ังยืน 

 และประธานเจ้าหน้าที่ปฏบัิติการ 

8. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน 

และผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายบริหารส านักงาน 

ผูบ้ริหำร 

1. นางสาวเนตรพนิต โพธารากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ 

2. นางสาวทศันีย์  ควรแถลง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

3. นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและสื่อสารองค์กร  

   และเลขานุการบริษัท 

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

1. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กติติกุล  ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

2. นางนิตยา  เกยีรติเสรีกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั 

   เป็นสกัขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง 

เร่ิมกำรประชุม 

นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม  แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ

ให้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการ

ประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ

ของบริษัท โคโนวานซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์(สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียน การลงคะแนนเสยีง e-Voting และการประมวลผลระบบ
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นับผลคะแนนเสียงในการประชุม ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ทุกประเภท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทได้มีการเกบ็ข้อมูล

ของผู้ เข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงมีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน 

ซึ่งหากมีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ชื่อ-สกุลของท่านที่สอบถามจะปรากฎในรายงานการประชุม รวมทั้งเสียง

และภาพที่บันทึกไว้จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังการประชุม หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะไม่

ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ-สกุล ขอให้แจ้งเลขานุการบริษัททราบ จากนั้น กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มี

กรรมการ จ านวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการ 3 ท่านเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ท าการจัดประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ

กรรมการอกี 5 ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ โดยนั่งแยกอกีห้อง ทั้งนี้  เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด คณะผู้บริหาร รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมและเป็นสกัขีพยานและ

เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย พร้อมทั้งแจ้งวิธกีารประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการ

ประชุมต่างๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้  

 

ประธานที่ประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนั งสือเชิญประชุม เม่ือจะมีการออกเสียง

ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย 

หรือ งดออกเสยีง ในวาระพิจารณานั้นๆ หรือไม่  

• ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่เห็นด้วย ไม่ต้องกดลงคะแนนใดๆ เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสยีงของ

ท่านเป็นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หรือหากท่านใดประสงค์ลงคะแนนผ่านระบบ สามารถกดปุ่ ม

เหน็ด้วยในหน้าจอของท่าน 

• ในกรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านกดปุ่ มลงคะแนนใน

หน้าจอของท่าน เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงของ

ท่าน ออกจากคะแนนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสยีงในวาระนั้นๆ   ดังนั้นในการ

ลงคะแนนดังกล่าวจะไม่ปรากฎบัตรเสยีแต่อย่างใด  

 

ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง

ลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้น าคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจะน ามาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระโดยมี นางสาว

นันทรัตน์ พิพัฒน์สนิ  จะเป็นผู้รายงานแจ้งผลสรุปการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ   

 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใดๆ ในแต่ละวาระ    ท่านสามารถกดปุ่ มสัญลักษณ์

รูปมือ เพื่อขอสอบถามในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้สอบถาม โดยระบบจะแสดงล าดับที่ให้ท่านทราบ    หลังจากนั้น 

เจ้าหน้าที่จะแจ้งชื่อเพื่ อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความเห็นผ่านทางระบบตามล าดับ  โดยเจ้าหน้าที่จะเปิด

ไมโครโฟนให้ผู้ ถือหุ้นท่านนั้น หรือผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามด้วยการพิมพ์ข้อความในห้องสนทนา และเพื่อความถูกต้อง

ในการบันทึกข้อมูลในการจัดท ารายงานการประชุม  ขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้น แจ้งชื่อ และนามสกุลของท่านผู้ ถือหุ้น

ก่อนสอบถาม 

 

การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปนี้   

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 
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(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจ านวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 

 

โดยก่อนการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งสามารถส่งค าถามล่วงหน้า มายังบริษัทก่อนวันประชุม ได้ทางเวบ็ไซต์

ของบริษัท  หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือ

หุ้นรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามายังบริษัท 

ซึ่งเม่ือวันที่ 16 มกราคม 2566  บริษัท ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว   

 

จากนั้นนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองจ านวน 19 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 79,957,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจ านวน 40 ราย นับ

จ านวนหุ้นได้ 2,116,780,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.36 ของจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้ นจ านวน 59 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,196,737,911 หุ้น จากจ านวนผู้ ถือหุ้นทั้ งหมดจ านวน 11,495 ราย            

นับจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.29 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จ านวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้   จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนด

ไว้ในหนังสอืนัดประชุมดังต่อไปนี้  

 

วำระที่ 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ ครั้งที่ 1/2565 ซ่ึงประชุมเมือ่วนัที่ 27 กนัยำยน 2565 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเม่ือ

วันที่ 27 กนัยายน 2565 ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว  
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้ งที่ 1/2565 ซึ่ งประชุมเม่ือ

วันที่ 27 กนัยายน 2565  ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุม

เป็นดังนี้  
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย  2,226,105,911 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง  0 0.0000 

รวม  62 ราย 2,226,105,911  100.0000 
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วำระที่ 2 รบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2565 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ปรากฎอยู่ในรายงานประจ าปี 2565 แบบ 56-1 

One Report  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และงบการเงิน การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการอย่างย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการด าเนินงาน

ดังกล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ  
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณทศันีย์  ควรแถลง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  สรุปรายงานผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้  
 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,572 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2564 

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้ น 114 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้ น 3% โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 45 ล้านบาท  

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 177 ล้านบาท   รายได้ค้างรับ เพิ่มขึ้น 110 ล้านบาท   อาคาร อุปกรณ์ ลดลง 42 

ล้านบาท  สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 45 ล้านบาท  และสนิทรัพย์ต้นทุนใบอนุญาต ลดลง 63 ล้านบาท 
 

หนี้ สินรวมในปี 2565 มีจ านวน 3,090 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2564 หนี้ สินรวมเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท หรือ 

เพิ่มขึ้น 1%  โดยเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท  และเงินกู้ยืมจากธนาคาร ลดลง 150 ล้านบาท          
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นปี 2565 เม่ือเปรียบเทยีบกบัปี 2564 เพิ่มขึ้น 84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6% ส่วนใหญ่เกิดจากผลก าไร

จากการด าเนินงาน 69 ล้านบาท  และผลก าไรจากการประเมินทางคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท                 
  

รายได้รวมของปี 2565 เป็นเงิน 2,092 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ ปี 2564 ลดลง 100 ล้านบาท หรือลดลง 5% 

ส่วนใหญ่เกิดจาก รายได้โฆษณาทีวี ลดลง 143 ล้านบาท  รายได้ MonoMax เพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท รายได้ Shopping 

ลดลง 14 ล้านบาท และรายได้จากธุรกจิอื่นลดลง 52 ล้านบาท  

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2565 เป็นเงิน 1,916 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2564 ลดลง 204 ล้านบาท หรือ

ลดลง 10% โดยต้นทุนธุรกิจหลักที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจ TV เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท ต้นทุน Event เพิ่มขึ้น 15 ล้าน

บาท ค่าใช้จ่ายพนักงาน เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึ้น 55 ล้านบาท ส่วนต้นทุนตัดจ าหน่าย ลดลง 

274 ล้านบาท และขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยน ลดลง 45 ล้านบาท 
 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ในปี 

2565 เป็นเงิน 1,287 ล้านบาท ลดลง 178 ล้านบาท หรือลดลง 12% และก าไรสทุธขิองปี 2565 เป็นเงิน 69 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 53% 
 

เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2565 ในเดือนเมษายน ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โมโน เนก็ซ์ จ ากดั (มหาชน) อนุมัติลด

ทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 347 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท

เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
 

ในเดือนกันยายน ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 

(General Mandate) จ านวนไม่เกิน 347 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนช าระแล้ว 

เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ทั้งนี้ ไม่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจ านวน โดยจะมีการน าเสนอ

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในวันนี้  โดยมีรายละเอยีดในวาระการประชุมที่ 8 
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ทั้งนี้  ประธานฯ ยังได้มอบหมายให้ คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รายงานถึงนโยบายการก ากบัดูแล

กิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบ  รวมถึงชี้ แจง

ทศิทางแนวโน้มธุรกจิของกลุ่มบริษัท ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ 

บริษัท โมโน เนก็ซ์ และบริษัทในเครือ ให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อ

ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด  อันเห็นได้จากผลการประเมิน การก ากับดูแล

กจิการที่ดีประจ าปี 2565 ที่อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 8  รวมทั้งบริษัทมุ่งม่ันในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทุกรูปแบบ  โดยบริษัทเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”  มาตั้งแต่ปี 2559 ข้อมูล

พัฒนาการที่เกี่ยวข้อง ได้ปรากฎตามรายงานที่เปิดเผยใน 56-1 One Report ประจ าปี 2565 หัวข้อ รายงานผลการ

ด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ โดยปีที่ผ่านมา บริษัทได้น าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชันฉบับปรับปรุง 4.0 มาเป็นแนวทางก าหนดเป็นมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท มีการดูแลให้มี

การปฏบัิติตามนโยบาย ทั้งกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน ที่ท าหน้าที่ดูแลติดตามให้การด าเนินงานมีความโปร่งใส มีการ

ประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเหมาะสม และปัจจุบันบริษัทได้ผ่านการรับรองการต่ออายุ

สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)  เป็นสมัยที่ 2  โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 

30 กนัยายน 2565 ถึง วันที่ 30 กนัยายน 2568 ทั้งนี้  ในปี 2565 ไม่พบรายงาน หรือการกระท าผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน 

 

รายงานทิศทางของกลุ่มธุรกิจแบ่งหัวข้อเป็น 1. ผลประกอบการธุรกิจ โดยจะกล่าวถึงปัจจัยส าคัญและสิ่งที่เกิดขึ้นใน

ปี 2022  2. ทศิทางกลยุทธ ์2023 และ 3. ภาพรวมโดยสรุปของปี 2023    

1. ผลกำรด ำเนินงำนปี 2022 ของธุรกิจ  

MonoMax บริการ Subscription Video On Demand หรือ SVOD ในปีที่ผ่านมา MonoMax ได้ร่วมมือกบั AIS และปรับ

แพ็กเกจให้หลากหลายมากขึ้น โดยปรับให้เหมาะกับพฤติกรรมการซื้ อของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการผ่านมือถือ  AIS ซึ่ง

เปิดตัวที่ราคา 59 บาท/เดือน/1 อุปกรณ์ แพก็เกจนี้ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในขณะที่ลูกค้าทั่วไปราคา 

79 บาท/เดือน/1 อุปกรณ์  และแพ็กเกจ Jumbo ราคา 229 บาท/เดือน ใช้งานได้ 3 อุปกรณ์ ซึ่งเหมาะกับครอบครัว 

หรือลูกค้าที่มีหลายอุปกรณ์  บริษัทยังได้ท าการตลาดร่วมกับ AIS ในการประชาสัมพันธ์แพก็เกจผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น 

สื่อโซเชียลมีเดีย ป้ายบิลบอร์ด AIS Shop เป็นต้น ซึ่งนอกจาก AIS แล้ว ยังมีพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ ที่ท าพริวิเลจร่วมกัน 

เพื่ อช่วยเสริมสร้างให้ยอดสมาชิกเติบโตขึ้ น ท าให้ลูกค้ารู้ จักบริการได้ดีขึ้ น เช่น ผู้ ให้บริการน ้ามัน ห้างสรรพสินค้า 

ธนาคารต่างๆ  เป็นต้น  

ปัจจุบัน MonoMax มีภาพยนตร์และซีรีส์ให้รับชมกว่า 3,000 เรื่อง รวมจ านวนชั่วโมงของคอนเทนต์ทั้งหมดประมาณ 

20,000 กว่าชั่วโมง ส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์และซีรีส์จีน อีกทั้ง การซื้อคอนเทนต์ที่น่าสนใจเข้ามาเพิ่ม อย่างวาไรตี้  และ

กีฬา จุดเด่นของ MonoMax คือ มีทั้งพากย์ไทยและมีซับไตเติ้ ลไทยทุกเรื่องตรงใจกลุ่มลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็น

คนต่างจังหวัด และเป็นผู้สงูอายุ ท าให้ลูกค้าสะดวกในการรับชม อกีทั้งยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจหลากหลายแนว  

ทั้งนี้  ซีรีส์ที่เข้าฉายปี 2023 ซีรีส์ 2 เรื่องดัง จากเกาหลี ได้แก่ The Heavenly Idol และ Poong The Joseon Psychiatrist 2  

และซีรีส์จีนที่ได้รับความนิยม ได้แก่ The Legend of Yanshan and Baihua, The Starry Love, Back From The Brink 

และ The Good Detective2 เป็นต้น 

ส าหรับลูกค้าเดิม MonoMax มี Loyalty Program เพื่อตอบแทนลูกค้าที่อยู่กบัเรามายาวนาน ในโครงการ “ดูสนุก พอยต์

แลก แจกล้าน” มีกจิกรรมสะสมแต้ม เพื่อแลกของรางวัลมากมาย 
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ส ำหรบัช่อง MONO29   ธุรกิจทีวีค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจด้านออนไลน์มากขึ้น ซึ่ง

ทางบริษัทได้ปรับตัวให้เข้ากบัสถานการณ์นี้ ด้วย และปัจจุบันช่อง MONO29 ได้รับความนิยมอยู่ในอนัดับ 4 ของธุรกจิฟรี

ทวีีโดยมีทวีีเรตติ้ง (TVR) ในปี 2565 ช่วงเวลา  06:00 - 23:59 น. เฉลี่ยอายุ 15 ขึ้นไป อยู่ที่ 0.925 

ปีที่ผ่านมามีภาพยนตร์ที่น่าสนใจหลายเรื่องที่ท าเรตติ้ งสูง โดยส่วนใหญ่เป็นแนว Blockbuster และแนวแอคชั่น เช่น 

Fast&Furious7-8, Mission Impossible เป็นต้น ส าหรับภาพยนตร์ใหม่ที่มีแผนออกอากาศในปี 2023 เช่น Venom, 

Fast&Furious9, Bullet Train, Spider Man และ Morbius  

ธุรกิจ Mono Original  นอกจากคอนเทนต์ต่างประเทศแล้ว บริษัทยังมีภาพยนตร์และซีรีสท์ี่ผลิตเองโดย Mono Original  

ซึ่งเปิดตัวเม่ือเดือนธันวาคม 2565 น าทีมโดย คุณแดง ธัญญา วชิรบรรจง ซึ่งหลายคนให้ความสนใจ โดยมีแผนที่จะ

ออกอากาศไตรมาส 2 ของปีนี้ เป็นต้นไป อย่างเรื่อง “สัตย์เสือ” เป็นแนวแอคชั่น แฟนตาซี  ได้ คุณเต๋า สมชาย และ 

คุณชาคริต แย้มนาม น าแสดง, ชะตาชาตะ น าแสดงโดย คุณนิว ชัยพล และ คุณไอซ์ ปรีชญา, “Remember” รีเมคจาก

เกาหลี น าแสดงโดย คุณนนกุล และ คุณบัว นลินทิพย์,  “Hang Out” รวมนักแสดงหญิงชื่อดังของวงการบันเทิง ทั้ง

คุณป๊อก ปิยธิดา, คุณแพนเค้ก เขมนิจ, คุณโดนัท มนัสนันท์ คุณขวัญ อุษามณี และคุณชิปป้ี ศิรินทร์ และเรื่อง “See 

You Again” น าแสดงโดย คุณตู่ ภพธร ซึ่งเร่ืองนี้ ได้ขายลิขสิทธิ์ล่วงหน้าแล้วส าหรับกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะได้เผยแพร่โรง

ภาพยนตร์ในกมัพูชาในเดือน มิถุนายน นี้  

หนึ่งในปรากฎการณ์ที่ได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากในปีที่ผ่านมาคือ MONO29 Pattaya Countdown 2023 นอกจากจะมี

ศิลปินชื่อดังของไทยแล้ว ยังมีศิลปินจากเกาหลีมาขึ้นแสดง ได้แก่ แบมแบม (GOT7) ซานดาร่า ปาร์ค  และซอนมี  มา

สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้ นที่พัทยา รวมทั้งผู้ชมทางบ้าน และยังได้รับค าชมที่สามารถดูแลจัดงานให้มีความ

ปลอดภัยได้เป็นอย่างดี 

 

2. ทิศทำงกลยุทธใ์นปี 2023 

การเติบโตของ MONO ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้ง MONO29 และ MonoMax สิ่งส าคัญที่สุด คือ คอนเทนต์ เป็น

แรงดึงดูดส าคัญที่ท าให้ผู้ชมติดตาม คอนเทนต์ที่ซื้อมายังคงเป็นส่วนที่ส าคัญ อกีทั้ง ปีนี้ เราได้ให้ความส าคัญกบัการผลิต

คอนเทนตเ์องมากข้ึน โดยทมีงาน Mono Original บริษัทเพิ่มงบประมาณการผลิตคอนเทนต์จากปีก่อน เป็น 25-30% 

ของงบคอนเทนต์ทั้งหมด และคาดว่าอกี 2-3 ปีข้างหน้า งบส่วนนี้อาจไปถึง 50-60% ของงบคอนเทนต์รวม 

บริษัทยังน ากลยุทธ ์Simulcast มาใช้ โดยเป็นการออกอากาศหลายแพลตฟอร์มในเวลาใกล้เคียงกนั ของทาง MONO และ 

พาร์ทเนอร์ เพื่อลดโอกาสของการถูกละเมิดลิขสทิธิ์โดยบุคคลอื่น 

การร่วมมือกบัพาร์ทเนอร์เป็นกลยุทธส์ าคัญ โดยผู้ให้บริการเครือข่ายส าหรับโทรศัพทมื์อถือหรือ Telco มีส่วนส าคัญใน

การเติบโตของธุรกจิ  พาร์ทเนอร์ส าคัญ มี 3BB และ AIS ซึ่งกบั AIS มีการเปิดแพก็เกจร่วมกนัหลายแบบ และปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการเจรจากบัพาร์ทเนอร์ NT Telecom (บริษัทที่ควบรวมระหว่าง TOT กบั CAT) นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือ

กบัพาร์ทเนอร์ต่างประเทศ ในเร่ืองของตัวบท หรือ การขายสทิธิ์ระหว่างกนั 

ดำ้นเทคโนโลย ีเทคโนโลยี AI มีส่วนส าคัญต่อการด าเนนิธุรกจิเป็นอย่างมาก ช่วยในการสร้างคอนเทนต ์ช่วยวิเคราะห์

การตลาด วเิคราะห์ผู้ชม และช่วยเพิ่มประสทิธภิาพในการท างานให้ดีย่ิงขึ้น  และ IPTV Advertising ในอนาคตอาจจะมี

การท าโฆษณาผ่านกล่อง IPTV ของ 3BB และ AIS ซึ่งมีจ านวนรวมล้านกว่ากล่อง ขณะนี้อยู่ในระหว่างเจรจากบั AIS 

และ Agency ส าหรับด้านคริปโต ปัจจุบันยังไม่มีแผนการลงทุนในคริปโตโดยตรง แต่อาจจะเป็นการพิจารณาการน าใน

รูปแบบของคริปโตมาท าเป็นพรวิิเลจให้กบัลูกค้า 

 



 

 

 

-7- 

 

รำยงำน Strategic & Business Growth 

MonoMax มีโอกาสเติบโตค่อนข้างมาก มีพาร์ทเนอร์ที่ดีทั้ง 3BB และ AIS  โดย 3BB มีลูกค้า Broadband 2.4 ล้านราย 

ส่วน AIS มีลูกค้า Broadband & Mobile รวม 46.5 ล้านราย ซึ่ งเป็นฐานลูกค้าจ านวนมาก ซึ่ งในอนาคตมองว่า 

MonoMax น่าจะมียอดสมาชิกได้ถึง 2.85 ล้านราย (หรือคิดเป็น 5% ของ Internet Penetration ของประเทศไทย) จาก

การที่ MONO เคยประสบความส าเรจ็ด้าน MVAS มา เชื่อว่าจะสามารถน าประสบการณ์ และกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์     ส าหรับยอดสมาชิก MonoMax สิ้นเดือนธนัวาคม ปี 2022 มีจ านวน 720,000 ราย  ปี 2566 คาดการณ์ว่า

จะมียอดสมาชิกได้ 1.3 - 2 ล้านราย หากสถานการณ์โควิด ภาวะเงินเฟ้อ และสถานการณ์สงครามในต่างประเทศ

คลี่คลายขึ้น และปี 2024 คาดว่าจะมียอดสมาชิก 2 - 2.85 ล้านราย 

MonoMax & AIS PLAY Package การร่วมมือกบั AIS เริ่มจากเปิดตัวแพ็กเกจมือถือที่ราคา 59 บาท/เดือน/1อุปกรณ์  

ส่วนกล่อง AIS PlayBox อยู่ระหว่างเจรจา ซึ่งจะมี 3 แพ็กเกจ ได้แก่ Play Family ลูกค้าสามารถชม MonoMax แบบ 

Trial ได้ หากต้องการชมแบบเตม็จะมีค่าบริการเพิ่ม  ส่วนของ Play Premium และ Play Premium Plus จะไม่มีค่าบริการ

เพิ่มเติม ซึ่งความร่วมมือนี้คาดหวังว่าจะเข้าไปอยู่ในกล่อง AIS Playbox 70-100 % เริ่มตั้งแต่ปี 2566 - 2569 

แอปพลิเคชนั MThai มีการปรับรูปแบบใหม่ เป็นแนวเกี่ยวกบัโหราศาสตร์ ดูดวง สถิติเลขสลาก วอลล์เปเปอร์เสริมดวง 

ซึ่งเปิดตัวได้ไม่นาน ได้รับการตอบรับที่ดี คาดว่าภายในปีนี้ น่าจะได้จ านวน 1 ล้านดาวน์โหลด นอกจากนี้  บริษัทยังมี

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นผสมกับความเชื่อทางโหราศาสตร์ ภายใต้แบรนด์ “Murico” ที่มาจากค าว่า Mutelu 

และ Rico ที่แปลว่า มูแล้วรวย โดยเริ่มจากการผลิตเสื้อที่น าคาถา บทสวด และค าสอนภาษาบาลีมาปรับให้เป็นดีไซน์

รูปแบบใหม่ และผ่านพิธกีรรมอนัศักด์ิสทิธิ์  

ควำมยัง่ยืน ESG ในฐานะบริษัทมหาชน ที่รับผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดล้อม และการก ากบัดูแลกจิการที่ดี ในเดือนกรกฎาคม 

2565 บริษัทเข้าร่วมโครงการ Care the  Bear ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนร่วมปรับ

พฤติกรรมลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยปีที่ผ่านมาสามารถลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ได้ 1,126.36 kgCO2e เทยีบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ 125 ต้น  และก าลังจะเข้าร่วมโครงการ Care the Whale 

เป็นโครงการที่ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกจากการบริหารจัดการขยะ โดยเริ่มจากการแยกประเภทขยะอย่างถูกต้อง อาทิ 

การส่งพลาสติกที่ท าความสะอาดแล้วไปยังศูนย์รีไซเคิล โดยมีเป้าหมาย คือ น าขยะไปรีไซเคิลได้ 5% จากขยะรวม 

นอกจากโครงการข้างต้นแล้ว บริษัทได้เริ่มติดตั้ง Solar Cell ที่  MONO29 Studio เพื่อทดแทนการผลิดไฟฟ้าส่วนหนึ่ง 

ซึ่งจากแผนจะสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ 187,200 Kwh/ปี นอกจากช่วยลดค่าไฟ ยังเป็นอีกทางที่ช่วยลดปริมาณ

คาร์บอนฟุตพริ้ นท์ได้เช่นกัน นอกจากนี้  ยังมีโครงการที่ช่วยเหลือสังคม อื่นๆ ได้แก่ โครงการมอบของขวัญวันเด็ก

เพื่อน้อง, บริจาคปฏิทินให้มูลนิธิช่วยคนตาบอด,ร่วมโครงการ ไปรษณีย์ reBOX “reBOX to School’, ส่งมอบอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ต่างๆ ให้กบั “มูลนิธกิระจกเงา”, และบริจาคขยะอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อผู้พิการ  เป็นต้น 

 

3. ภำพรวมโดยสรุปของปี 2023    

ปี 2023 มีการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ ในแบบ Worst Case อยู่ที่ 11% หรืออยู่ที่ 2,319 ล้านบาท โดยมองว่า

ธุรกจิ TV อาจเติบโตเพียง 3% ส่วน MonoMax เติบโต 32% ส่วนในกรณี Best Case มองว่ารายได้จะเติบโต 30% หรือ 

2,717 ล้านบาท ถ้าสถานการณ์ต่างๆ กลับมาดีข้ึน ยอดการขายโฆษณาดีข้ึนธุรกิจ TV อาจเติบโต 14% ส่วน MonoMax 

สามารถเติบโตไปกบั AIS และพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ ถึง 84% ส่วนของ Shopping คาดว่าจะเพิ่มช่องทางการขายสนิค้าของ

ทาง Shopping29 รวมถึง Murico ผ่านทางแพลตฟอร์มอื่นๆมากข้ึน 

และส่วน EBITDA Margin คาดว่าอยู่ที่ 60%-70% สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Assets) มีอยู่ที่ 20-30 ล้านบาท 

และสนิทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible assets) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอนเทนต์ อยู่ที่ 1,000-1,200 ล้านบาท 
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ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งค าถามล่วงหน้า และเข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณปทุมทพิย์ วิรุฬห์บัณฑติกุล   

1. ค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่ายในอนาคตจะลดลงหรือไม่ จะลดลงเท่าไร อกี 2-3 ไตรมาสจะลดลงเหลอืสามร้อยล้าน

หรือไม่ 

- คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตอบค าถามว่า ค่าเสื่อมและค่าตัดจ าหน่ายที่ลดลงในช่วงสองปีที่ผ่านมาเกิดจากก าลัง

การผลิตของคอนเทนต์ในต่างประเทศที่ลดลง ท าให้มีคอนเทนต์ไม่เพียงพอ  ท าให้บริษัทต้องปรับการบริหาร

หรือการใช้คอนเทนต์ลง ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ในปัจจุบันบริษัทได้แก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่ม

ไลน์การผลิตของตนเอง เพื่อให้มีคอนเทนต์ออกอากาศ การสร้างแรงดึงดูดต่อผู้ชม และการสร้างยอดสมาชิก

เป็นปัจจัยส าคัญที่สดุ  ดังนั้น เป้าหมายของบริษัทไม่ใช่การประหยัดค่าเสื่อม เป้าหมายหลักคือการสร้างผลงาน

และก าไรเพื่อเพิ่มยอดสมัครสมาชิกให้มากขึ้นให้เกิดผลก าไร สุดท้ายแล้วค่าเสื่อมจะกลับมาเป็นตัวเลขเท่าเดิม

โดยคาดหวังให้มีก าไรเพิ่มขึ้น 
 

2. ยอดสมาชิก MonoMax ไตรมาสที่ 1/2566 รวมทั้งหมดเท่าไร 

- คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ ตอบค าถามว่า ณ ธนัวาคม 2565 จ านวนสมาชิก MonoMax อยู่ที่ 720,000 ราย คาด

ว่าในปี 2566 จะมีจ านวนสมาชิก 1,300,000 รายหรืออาจมียอดสงูถึง 2,000,000 กรณีที่เป็น Best Case 
 

3. ก าไรของ MonoMax คิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้รวม 

- คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ตอบค าถามว่า ปี 2565 บริษัทมีอตัราก าไรข้ันต้น (Gross Profit Margin) 66% และ

อตัราก าไรสทุธ ิ(Net Profit Margin) 35% 
 

4. ลูกหนี้และตั๋วเงินการค้าสทุธมูิลค่า 706 ล้านบาท มีรายการอะไรบ้าง มีการจัดการอย่างไร ครบก าหนดช าระเม่ือไร 

- คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตอบค าถามว่า ลูกหนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการให้บริการแบบ SVOD และการให้บริการ

คอนเทนต์ผ่านช่อง 3BB GIGATV ซึ่งมีสินเชื่อทางการค้า (Credit Term) อยู่ที่ 60-90 วัน ช่วงโควิดสามปีที่

ผ่านมาทุกธุรกิจเกิดการขาดสภาพคล่อง ในการที่ทุกธุรกิจจะอยู่รอดต้องมีการช่วยเหลือกัน ทั้งฝั่งลูกหนี้  และ

เจ้าหนี้  MONO ได้รับความช่วยเหลือตลอดมาจากเจ้าหนี้ ต่างประเทศ ดังนั้น จึงมีแผนประคับประคองลูกหนี้

ของเราด้วย ในด้านการประนอมหนี้  บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องนี้  มีการพิจารณาติดตาม

ลูกหนี้  พิจารณาผลกระทบ (โดยเฉพาะบางธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบมาก เช่น การค้าปลีก การท่องเที่ยว หรือ 

พื้ นที่ที่มีค าสั่งมาตรการคุมเข้มจนกระทบธุรกิจ) ความรุนแรงของผลกระทบ ขนาดของรายการ และความ

ช่วยเหลือ ส าหรับลูกหนี้ ที่เกิดปัญหา บริษัทได้ท าเอกสารระหว่างกันเกี่ยวกับแผนช าระหนี้  วันที่ช าระหนี้ กับ

ลูกหนี้ ของบริษัท จากงบการเงินปี 2565 มีหนี้ ที่เกินหนึ่งปีจ านวน 106 ล้านบาท เป็นลูกหนี้  ไตรมาสที่ 

3/2564 ที่ถึงก าหนดช าระสิ้นปี 2564 ซึ่งคาดว่าในไตรมาสที่ 2 และ 3/2566 ลูกหนี้จะสามารถช าระครบตาม

จ านวนได้ 
 

5. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน มีรายการอะไรบ้าง มีโอกาสด้อยค่าหรือไม่ 

- คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตอบค าถามว่า ตามหมายเหตุ  10 ในงบการเงิน สินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนใหญ่คือ

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์หรือซีรีส์ ส่วนที่เราใช้สิขสิทธิ์กตั็ดการเสื่อมตามระยะเวลาสัญญา ส่วนที่เราผลิตเองตัดการ

เสื่อม 10 ปี (หรือมากกว่า) โดยตัดค่าเสื่อมแบบเส้นตรง เนื่องจากเรามีแพลตฟอร์มการใช้งานคือ ทวีี,  SVOD 

และการจ าหน่ายต่างประเทศ หลายๆเรื่องที่เป็นของเก่า แต่ยังท ารายได้ เรตติ้งได้ดีเสมอ 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งค าถามล่วงหน้า และเข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณเมธนิี แซ่กอ  

สอบถามว่า ลูกหนี้  มีโอกาสที่จะเป็นหนี้สงสยัจะสญูหรือไม่ 

- คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ตอบค าถามว่า บริษัทคาดการณ์ว่าภายในไตรมาส 2-3/2566 ลูกหนี้จะสามารถช าระ

หนี้ดังกล่าวได้ ปัจจุบันมีการติดตามลูกหนี้มาตลอด 
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ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณดวงใจ พรมโพธิ์ 

1. การเพิ่มทุนโดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดัครั้งนี้  มีกลุ่มบุคคลเป้าหมายแล้วหรือไม่ และจะเข้ามาช่วยสนับสนุน

ธุรกจิอย่างไร และการเพิ่มทุนจะแล้วเสรจ็เม่ือไร 

- คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ ตอบค าถามว่า ยงัไม่ระบุกลุ่มบุคคลที่เข้ามาลงทุน แต่เลง็ว่า เป็นผู้ที่มีศักยภาพการ

ลงทุนในคอนเทนต์ให้มีคุณภาพมากข้ึน และการขยายการขายลิขสทิธิ์คอนเทนต์ได้ ซึ่งจะเพิ่มก าไรและเพิ่มยอด

จ านวนบอกรับสมาชิกได้ในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงนิทุนในการผลิตหลายโปรเจค็ เงนิทุนที่

ต้องการเป็นการลงทุนด้านคอนเทนต์แบบระยะยาว บริษัทจะระมัดระวังในส่วนนี้  เพื่อรักษาผลประโยชน์ผู้ถือ

หุ้นทุกท่าน 
 

2. หากข้อตกลง AIS และ 3BB ส าเรจ็ จะส่งผลด ีและผลเสยีต่อ MONO อย่างไร 

- คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตอบค าถามว่า ปัจจุบัน AIS มีทั้งพาร์ทเนอร์ และคอนเทนต์ที่หลากหลาย หากเทียบ

กับ 3BB ที่ไม่ได้มีคอนเทนต์มากนัก ท าให้ MonoMax เป็นพระเอกของ 3BB GIGATV ไม่ยาก แต่เม่ือมีการ

ควบรวมกนั MonoMax อาจไม่ใช่ผู้ให้บริการคอนเทนต์ที่เป็นพระเอกของ AIS (เพราะทาง AIS กมี็ผู้ให้บริการ 

SVOD ที่หลากหลาย) ซึ่งทางผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการเจรจากับทาง AIS อย่างต่อเนื่อง และมีความ

มุ่งม่ันในการเจาะกลุ่มลูกค้า โดยเสนอแพ็กเกจให้ตรงใจกลุ่มลูกค้า AIS ด้วยโปรโมชั่น MonoMax Mini ราย

เดือนและรายปี  รวมถึงแพก็เกจในรูปแบบ Bundled ซึ่งผูกกับบริการหลักของ AIS Mobile และ AIS PlayBox 

ข้อกังวลเหล่านี้  หลังจากมีการเจรจาได้ปรับเปลี่ยนเป็นข้อตกลงที่จะท าให้ MonoMax ได้เติบโตเพิ่มขึ้นในอกี 4 

ปีข้างหน้ากบักลุ่มลูกค้า AIS ซึ่งจะส่งผลดีในระยะยาวเรียบร้อยแล้ว 
 

3. ปีที่ผ่านมา ผู้บริหารแจ้งว่าจะลดต้นทุนประมาณ 200 ล้านบาท จากการซื้อคอนเทนต์ มีความคืบหน้าอย่างไร 

- คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ ตอบค าถามว่า ต้นทุนค่าตัดจ าหน่ายปี 2565 ส่งผลต้นทุนลดลง 274 ล้านบาท เป็นไป

ตามที่คาดการณ์ไว้ แต่ตามที่แจ้งไป ในสถานการณ์ที่ธุรกิจหดตัว ขาดคอนเทนต์จึงลดต้นทุนส่วนนี้ ด้วย เม่ือ

เศรษฐกจิดีข้ึน เรากเ็ร่งการผลิตและงบการผลิตจะค่อยกลับมาเป็นจ านวนเดิมโดยคาดหวังการส่งผลต่อรายได้ดีข้ึน 
 

4. ตอนนี้ ราคาบิตคอยน์เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น บริษัทมีแผนที่จะลงทุน Web 3.0, NFT, Metaverse อย่างไร 

- คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ ตอบค าถามว่า MONO ไม่ได้ลงทุนคริปโตโดยตรง แต่จะน ารูปแบบความรู้ เกี่ยวกบั 

Web 3.0 มาปรับใช้ให้เข้ากบัการด าเนนิการทางธุรกจิ คิดว่าจะน ามาใช้เกี่ยวกบั Loyalty Program ของธุรกจิใน

เครือ เพิ่มสสีนัความสนุกสนานแก่สมาชิกและผู้ติดตาม 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณรัตนสนิ สนิธนบดี  

1. ยอดสมาชิก MonoMax ณ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2565 เท่าใด  

- คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ตอบค าถามว่า ปัจจุบันบริษัทคาดการณก์ารเติบโตของสมาชิกเพิ่มขึ้นหนึ่งแสนรายต่อ

ไตรมาส 

2. ส าหรับ AIS PlayBox ทาง MONO ได้รับส่วนแบ่งรายได้เท่าใด   

- คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตอบค าถามว่า ขอตอบเป็นลักษณะ Business Model มี 2 Model ส่วนแรกในความ

ร่วมมือกับ AIS Mobile  MONO จะได้ส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) ที่ 70-80%  โดยที่รายรับต่อ

หน่วยอาจจะน้อยลงตามราคาแพก็เกจบางรายการ เนื่องจากลูกค้ากลุ่ม Pre-paid มีก าลังซื้ อต ่ากว่า อกีส่วน คือ 

AIS PlayBox และแพลตฟอร์มอื่นๆ  อยู่ระหว่างเจรจา (หากอ้างอิงกับแพ็กเกจเดิมของ 3BB GIGATV 

ปัจจุบัน MONO ได้รับอยู่ที่เดือนละ 50 บาท/ราย แบบคงที่)  แต่ส าหรับ AIS PlayBox คาดว่ารายได้ค่า

สมาชิกจะต ่ากว่า แต่แลกกับปริมาณสมาชิกที่เพิ่มขึ้ น และข้อเสนอโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้า โดยขอยังไม่

เปิดเผยรายได้ต่อหน่วย เนื่องจากต้องการมีวางขายในตลาดซักระยะแล้วเฉลี่ยรายได้ให้ทราบ (ไม่เช่นนั้นจะ

สบัสน) 
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3. คาดการณ์ต้นทุนการผลิตภาพยนตร์ (Mono Original) เฉลี่ยต่อเรื่องประมาณเท่าไร  

- คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ตอบค าถามว่า ส าหรับภาพยนตร์ เฉลี่ยที่ 3.5 – 6.5 ล้านบาทต่อเรื่อง ซึ่งเป็น

ภาพยนตร์ที่ฉายทางทวี ี(ไม่ได้เข้าโรงภาพยนตร์) สว่นซีรีส ์อยู่ที่ 2-2.5 ล้านบาทต่อหนึ่งตอน  

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย 

1. ขอให้บริษัทออก Opportunity Day ปีละ 2 คร้ัง 

- คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์ตอบค าถามว่า ยินดทีี่จะมีการออก Opportunity Day 
 

2. ขอให้บริษัทแจ้งยอด Subscribers ของ MonoMax ทุกเดือน บนหน้านักลงทุนสมัพนัธ ์

- คุณปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ ตอบค าถามว่า ทางบริษัทจะแจ้งเป็นรายไตรมาส เนื่องจาก เม่ือได้ยอดจากพาร์ทเนอร์ 

อย่าง 3BB หรือ AIS จะเป็นยอดที่รวมกนั อีกทั้ง มียอดสมัครสมาชิกที่หายไประหว่างเดือน รวมถึงหนี้ เสียที่ยัง

ไม่ได้ค านวณ เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นย า จึงต้องรายงานเป็นรายไตรมาส 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณประวิทย์ สรรพการพาณิช 

สอบถามว่า  เหตใุดราคาหุ้นบนกระดาน ลดลงมาเม่ือเทยีบกบัราคา IPO 

- คุณปฐมพงศ ์สิรชยัรัตน์ ตอบค าถามว่า ส่วนหนึ่งเนื่องมากจากทิศทางของธุรกิจทีวี ที่ในช่วงหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นมีการ
คาดการณ์ที่ต ่ ามาก เม่ือเทียบกับช่วงแรกที่คาดหวังสูงมาก ส าหรับธุรกิจทีวี เราเป็นผู้ เล่นหน้าใหม่ 

(Newcomer) ซึ่งถูกกดราคาค่าโฆษณา โดยได้ค่าโฆษณาน้อยกว่าเจ้าตลาดเดิมเม่ือเทียบกับเรตติ้ ง  (ต่อหน่วย

คนดูเท่ากัน) ซึ่งทางช่องพยายามต่อรองมาโดยตลอด ทั้งนี้ทาง MONO กต้็องปรับกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ 

และพิสูจน์ตนเองในการท าก าไรในธุรกิจทีวีและอื่นๆให้เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ MonoMax หรือธุรกิจอื่นๆ 

ซึ่งคาดว่าจะดีข้ึนในอนาคต 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณปรีชา ทรัพย์กจิการ 

สอบถามว่า  ผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรถึงวิธเีพิ่มรายได้ ลดต้นทุนของธุรกจิ MONO29 

- คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ตอบค าถามว่า การลดต้นทุนที่ง่ายที่สุด คือ การน าคอนเทนต์มารีรัน ซึ่งคล้ายกับช่อง

อื่นๆ  ซึ่งช่องมีการสบัเปลี่ยนเวลาฉาย และมีการคัดเลือกภาพยนตร์/ซีรีส ์ที่มีกระแสที่ดี หากกระแสไม่ดีจะถูก

ถอดจากผังหรือปรับผังใหม่ อีกวิธีหนึ่ง คือการผลิตคอนเทนต์เพิ่มยอดผู้ชมออนไลน์ (ยอด View) เป็นการ

เพิ่มรายได้พร้อมลดต้นทุน เนื่องจากฐานลูกค้าออนไลน์มีโอกาสเติบโตได้อีก ดังนั้น Mono Original จะผลิต

คอนเทนต์ เพื่อมุ่งเน้นตลาดออนไลน์ หรืออาจมีการขายลิขสทิธิ์ให้กบัแพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น Netflix เป็นต้น 

 

วำระที่ 3        พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนผูส้อบบญัชีประจ ำปี สิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2565 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้ สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียด

ปรากฎในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของ

หนังสอืเชิญประชุม 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ เพิ่มเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงนิและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2565 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,226,227,911 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง  0 0.0000 

รวม  63 ราย 2,226,227,911  100.0000 

 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมติังดกำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2565 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งก าหนดให้  “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า        

ทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม      

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาวาระที่ 4 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละปี  
 

ทั้งนี้    การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อ    

ผู้ ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต  หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ภายในบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสทุธิ

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย   เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบ

ตามจ านวนแล้ว  จ านวน 51,970,000.00 บาท (ห้าสิบเอด็ล้านเก้าแสนเจด็หม่ืนบาท) คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อยแปดสบิเอด็ล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาท

แปดสิบสตางค์)  และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการ

ด าเนินงาน (ตามงบการเงินเฉพาะกจิการ) ในปี 2565 ก าไรสทุธจิ านวน 4,214,451 บาท โดยมีรายละเอยีดตามหนังสือ

เชิญประชุมหน้าที่ 2 และ 3  และขอเสนองดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ 

ต้องส ารองเงินสดส าหรับการลงทุนต่อเนื่องตามแผนธุรกจิของบริษัท 

 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2565 ตามรายละเอยีดข้างต้นที่เลขานุการบริษัทฯ แจ้งไว้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
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มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,226,227,911 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง  0 0.0000 

รวม 63 ราย 2,226,227,911 100.0000 

 

วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบญัชี

ประจ ำปี 2566 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซึ่งก าหนดว่า 

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ

เสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 
 

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จ านวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ

จากส านักงานกลต. 

1.นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล 6660 - ปี 2563-2568 

2.นายณัฐวุฒ ิ สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2565-2570 

3.นางสาวสเุมษา ตั้งอยู่สขุ 7627 - ปี 2564-2569 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง  และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน   

 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสงักดัส านักงานสอบบัญชีเดียวกนักบั

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการจะดูแลให้การจัดท างบการเงินเสร็จได้ทันตามก าหนด

ระยะเวลา 
พร้อมกันนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการ

ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

รำยละเอียด    ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 

1. ค่าสอบบัญชี 1,300,000 1,300,000 

2. ค่าบริการอื่น (ไม่มี) (ไม่มี) 

รวมทั้งสิ้ น 1,300,000 1,300,000 

   

ส าหรับค่าบริการอื่นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสงักดั บุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้ สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์ส าหรับผู้ ถือหุ้น     

บริษัทฯได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้   
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ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจ าปี 2566 และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด

การออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,226,227,911 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง  0 0.0000 

ราย 63 ราย 2,226,227,911 100.0000 

 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ส ำหรบัปี 2566 

ก่อนเริ่มพิจารณาในวาระ ประธานฯได้เชิญกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้ง

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ  17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งใน

สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนที่

ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ 

กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป 

ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง”  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้  มีดังนี้   

   1. นางพรรณ ี วรวฒุิจงสถิต 

   2. นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน ์

   3. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ ์

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในคร้ังนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทก าหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑท์ี่

เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการอสิระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า

บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ

อสิระ ซึ่งสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ส าหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว  โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสอืเชิญประชุม 
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และ ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้  โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16   

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง          

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้  
 

6.1 นางพรรณี  วรวุฒิจงสถิต  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

            รวม ( 63 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,226,227,911 เสยีง 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,226,227,691 100.0000 220 0.0000 0 0.0000 

 

6.2 นายปฐมพงศ์ สริชัยรัตน์ ต าแหน่ง  กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 

            รวม ( 63 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,226,227,911 เสยีง 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,226,227,911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 

 

6.3 นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์  ต าแหน่ง กรรมการ (ที่เป็นผู้บริหาร) 

            รวม ( 63 ราย)  จ านวนเสยีงรวมเท่ากบั 2,226,227,911 เสยีง 
 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 

2,226,227,911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 

 

ทั้งนี้  ก่อนจะพิจารณาวาระถัดไป ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัปี 2566 

เลขานุการบริษัทฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และ         

ค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็

ล้านบาท) และส าหรับปี 2566 นี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควร

ก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ส าหรับปี 2566  

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2565  และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
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เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ชุดต่างๆ ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาท) โดยมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  

 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนต่อเดือน(บำท) 

ปี 2566 (ปีที่เสนอ) ปี 2565 

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ 30,000 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 10,000 10,000 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 10,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 10,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 

ค่าบ าเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

 

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ส าหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากรายงานประจ าปี  2565 แบบ 56-1 One Report หน้า             

125 – 137 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ ส าหรับปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมมีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุม 

1. เหน็ด้วย 2,226,227,911 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง  0 0.0000 

รวม 63 ราย 2,226,227,911  100.0000 

 

วำระที่ 8 พิ จำรณ ำอ นุมั ติ ให้ ลดทุ น จดท ะเบี ยนของบ ริษัท ฯ  จำก  381 ,805 ,403.80 บ ำท  เป็ น 

347,105,403.80  บำท 
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เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 

34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 381,805,403.80 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 

347,105,403.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 347,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.10 บาท เนื่องจากเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขายในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และจะสิ้นสุดอายุการจัดสรรในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2566 
 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 381,805,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 347,105,403.80 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า     

3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,226,227,911 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง  0 0.0000 

รวม  63 ราย 2,226,227,911    100.0000 

 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรลดทุน       

จดทะเบียน 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ       

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้  

 

ทั้งนี้  มอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์          

มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบเจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพัน 

สี่ร้อยสามบาทแปดสบิสตางค์) 
 แบ่งออกเป็นจ านวน 3,471,054,038       หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจด็สิบเอด็ล้านห้าหม่ืน  

สี่พันสามสบิแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10     บาท (สบิสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น :    

 หุ้นสามัญ  3,471,054,038       หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจด็สิบเอด็ล้านห้าหม่ืน  

สี่พันสามสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ            -          ( - ) 
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และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ  ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน และ

การมอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย   

เป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขและ

เพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสียงลงคะแนน มติที่

ประชุมเป็นดังนี้  
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,226,227,911 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง  0 0.0000 

รวม 63 ราย 2,226,227,911 100.0000 

 

วำระที่ 10 พิ จำรณ ำอ นุมั ติ ให้ เพิ่ ม ทุ น จดท ะเบี ยนของบ ริษัท ฯ  จำก  347,105,403.80 บ ำท  เป็ น 

381,805,403.80 บำท 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 

34,700,000 บาท (สามสิบสี่ล้านเจด็แสนบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบ

เจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพนัสี่ร้อยสามบาทแปดสบิสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อย

แปดสิบเอด็ล้านแปดแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบสตางค์) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 347,000,000 หุ้น  

(สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหุ้น)  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)  เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ 

แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสยัใดๆ เพิ่มเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 34,700,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 347,105,403.80 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 381,805,403.80 บาท  โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

จ านวน 347,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเพิ่มทุนการจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ

ทั่วไป (General Mandate) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ        

มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ 

ท่ีเขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,226,227,691 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 220 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม  63 ราย 2,226,227,911    100.0000 
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วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุน           

จดทะเบียน 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ       

ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้  

 

 

ทั้งนี้  มอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ 

มอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์          

มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ   ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 
มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

และการมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท  และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย   

เป็นผู้ มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขและ

เพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสียงลงคะแนน มติที่

ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,226,227,911 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง  0 0.0000 

รวม 63 ราย 2,226,227,911 100.0000 

 

 

 

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 381,805,403.80 บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าพันสี่

ร้อยสามบาทแปดสบิสตางค์) 
 แบ่งออกเป็นจ านวน   3,818,054,038 หุ้น (สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหม่ืนสี่พัน 

สามสบิแปดหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ                  0.10   บาท (สบิสตางค์) 

โดยแยกออกเป็น :   

 หุ้นสามัญ   3,818,054,038   หุ้น (สามพันแปดร้อยสิบแปดล้านห้าหม่ืนสี่พัน 

สามสบิแปดหุ้น) 

 หุ้นบุริมสทิธ ิ            -  หุ้น     ( - )” 
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วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมติักำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนแบบมอบอ ำนำจทัว่ไป (General Mandate) จ ำนวนไม่

เกิน 347,000,000 หุน้ ซ่ึงมีมูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 0.10 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนช ำระแลว้ 

เพือ่เสนอขำยใหแ้ก่บุคคลในวงจ ำกดั 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ

ทั่วไป (General Mandate) จ านวน 347,000,000 หุ้น (สามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท       

(สบิสตางค์) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั 

ทั้งนี้  มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเงื่อนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอ านาจ

ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนนี้  โดยมีรายละเอียดปรากฎในแบบ

รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสอืเชิญประชุม 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

ไม่มีผู้ถือหุ้นถามข้อสงสยัใดๆ เพิ่มเติมอกี ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 

347,000,000 หุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจในการพิจารณาและก าหนดเงื่อนไขและ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่

เกี่ยวข้องและมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกบัการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้  ด้วยคะแนน

เสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,226,227,691 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 220 0.0000 

3. งดออกเสยีง 0 0.0000 

รวม  63 ราย 2,226,227,911    100.0000 

 

วำระที่ 13 พิจำรณำอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยที่ใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 

เลขานุการบริษัทฯ  แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  มีการปรับปรุงกฏหมายให้รองรับการบริหาร

จัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์การนัดประชุมให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และ

อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกบัพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดัดังกล่าว 

คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ

ของบริษัทข้อที่ 25, 31, 32 และ 44 โดยมีรายละเอยีดดังนี้  
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ขอ้ ขอ้บงัคบัเดิม ขอ้บงัคบัใหม่ 

25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ

ผู้ ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสอืนัดประชุมไปยังกรรมการไม่

น้อยกว่าเจด็ (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็น

รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ

นัดประชุมโดยโดยวิธีอื่น และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่า

นั้นกไ็ด้ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไป

ยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน

กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่ อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท 

จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดย

วิธีการอื่น และก าหนดวันประชุมให้เรว็กว่านั้นกไ็ด้ 

31. 

วรรคสาม 

ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) 

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจ านวนไม่

น้อยกว่ายี่สบิห้า (25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะ

เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลใน

การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสอืดังกล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้

ถือหุ้นดังกล่าว 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อ

กนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่

ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี

เช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่

สบิห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสอืจากผู้ถือหุ้น 

 

31. 

วรรคสี่ 

ไม่มี ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อกนัหรือผู้ถือ

หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก

ประชุม เองก็ได้ภายในสี่ สิบ ห้ า (45) วันนับแต่วันครบ

ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการ

ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกดิจากการจัดให้มีการประชุม

และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

31. 

วรรคห้า 

ไม่มี ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่คร้ังใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน*ข้อ 33. ผู้

ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด

จากการจัดให้มีการประชุมในคร้ังน้ันให้บริษัท 

32. 

วรรคหนึ่ง 

ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็น

หนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี 

รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และ

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) 

วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้  ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 

วัน เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือ

นัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 

และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม

สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ

อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้  ให้

ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็น

เวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

44. 

วรรคสี่ 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่

วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 

แล้วแต่กรณี ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลง

โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่

กรณี ทั้งนี้  ให้แจ้งเป็นหนังสอืไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค า

บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 
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ทั้งนี้   มอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท และ หรือ บุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทมอบหมาย  

ให้เป็นผู้มีอ านาจ ในการจดทะเบียน แก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไข

และเพิ่มเติมถ้อยค า หรือด าเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน     

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้   

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 25, 31, 32 และ 44 ตามที่เสนอและเพื่อให้สอดคล้อง

กบั พ.ร.บ. มหาชนจ ากดั ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น ให้

ทันสมัย และสอดคล้องกับปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ ลดภาระ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือ

หุ้น ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,226,227,911 100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 

3. งดออกเสยีง  0 0.0000 

รวม 63  ราย 2,226,227,911 100.0000 

 

วำระที่ 14 พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถำ้มี) 

เลขานุการบริษัทให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้   ในระเบียบวาระที่ 14 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544)  ก าหนดไว้ว่า “เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว    

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกกไ็ด้ ” ดังนั้น  ถ้าผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุม  จะต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่ง

ร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งหม่ืนแปดพันสิบสามหุ้น) จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 

3,471,054,038 หุ้น (สามพันสี่ร้อยเจด็สบิเอด็ล้านห้าหมื่นสี่พันสามสบิแปดหุ้น)     

ทั้งนี้   ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.45 น. 

 
 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 ( นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถิต)  
 

 

 

ลงชื่อ  ผู้จดบันทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์)  

 


